

สุราษฎร์ติดโควิด6 แพร่จากนักโทษ-ผู้คุม

ขรก.14จว.ร่วมงานผวา! จับฉับเชียงใหม่-สงขลา

ชาวใต้ซ็อก สุราษฎร์ธานี ติด
“โควิด” เพิ่มรวดเดียว 6 ราย
เป็น “คลัสเตอร์” ♦ อ่านต่อหน้า 2

โควิด

□ ต่อจากหน้า 1

กลุ่มนักโทษ-ผู้คุม” จากนครราชสีมา ร่วมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดโรงแรมดังกล่าวเมืองสุราษฎร์ฯ เร่งกักตัวกลุ่มเสี่ยงเพียบ อัง มี ผวจ.-หัวหน้าส่วนราชการระดับสูง 14 จังหวัดภาคใต้ ร่วมงาน สคบ. พบไทยมีติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม84 ราย สั่งเวทย์อีก 1 ศพ เป็นหญิงวัย 29 ปี ป่วยดาวน์ซินโดรมติดเชื้อจากพ่อแม่ เผย กทม. มีผู้ป่วยใหม่มากที่สุด 32 ราย ด้าน “บิ๊กตู้” เนะจัดสงกรานต์วิถีใหม่ส่งเสริม ศาสนา-วัฒนธรรม คาดเดินทางท่องเที่ยว 3.2 ล้านคน เงินสะพัด 1.2 หมื่นล้าน พร้อมแจกจ่ายวัคซีนครอบคลุม 77 จังหวัด เตรียมแผนเปิดประเทศ 4 ระยะ ขณะที่ บช.น. สั่ง พื้นที่ตรวจสอบผู้ข้ามทางด่านด่านไปชม “คลัสเตอร์ทองหล่อ” แพร่ไวรัสสมรณะ

เมื่อวันที่ 3 เม.ย. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ สคบ. เผยแพร่รายงานสถานการณ์โรคโควิด-19 ล่าสุดพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 84 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ 69 ราย และผู้ที่มีมาจากต่างประเทศ และเข้าพักในสถานกักกันที่รัฐกำหนด 15 ราย ทำให้มียอดรวมผู้ป่วยสะสม 29,031 ราย มีผู้หายป่วยอีก 62 ราย ส่งผลมียอดสะสมของผู้หายป่วย 27,668 ราย ยังรักษาตัว 1,268 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย ทำให้มียอดสะสม 95 ศพ ซึ่งผู้เสียชีวิตรายที่ 95 เป็นหญิงไทย อายุ 29 ปี อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ มีโรคประจำตัวคือหัวใจโต ลิ้นหัวใจรั่ว และดาวน์ซินโดรมมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้า คือบิดาและมารดา ทั้งนี้เมื่อวันที่ 21 มี.ค. เริ่มมีอาการ

ไอ ไข้ น้ำมูก หายใจลำบาก เมื่อเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ผลตรวจไม่พบเชื้อ ต่อมาวันที่ 25 มี.ค. ผู้ป่วยมีอาการเหนื่อยมากขึ้น กระทั่งวันที่ 1 เม.ย. ผู้ป่วยมีอาการแสบและเสียชีวิตในเวลาต่อมา เมื่อแพทย์นำเชื้อไปตรวจอีกครั้ง ผลพบเชื้อโควิด-19

ส่วนกรณีของผู้ติดเชื้อในประเทศ 69 ราย แบ่งเป็น 1.จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 58 ราย ประกอบด้วยกรุงเทพฯ 30 ราย สมุทรสาคร 8 ราย สุพรรณบุรี 9 ราย นนทบุรี 4 ราย นครปฐม 4 ราย นครราชสีมา 3 ราย จันทบุรี 1 ราย และ 2. จากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 11 ราย ได้แก่ กรุงเทพฯ 2 ราย สมุทรสาคร 4 ราย สมุทรปราการ 4 ราย นครปฐม 1 ราย ทั้งนี้ถือว่ากรุงเทพฯ มีผู้ป่วยรายใหม่รวมเป็น 32 ราย แบ่งเป็นคนไทย 28 ราย ชาวญี่ปุ่น 1 ราย ชาวเมียนมา 1 ราย ชาวนิวซีแลนด์ 1 ราย และชาวอเมริกัน 1 ราย สำหรับสถานการณ์ทั่วโลก มียอดสะสมผู้ติดเชื้อรวม 130,806,211 ราย เสียชีวิต 2,850,371 ราย

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหมกล่าวในรายการ “PMPODCAST นายกรัฐมนตรีเล่าเรื่อง” ถึงเรื่องเทศกาลสงกรานต์ว่าจะต้องจัดประเพณีสงกรานต์ที่สามารถสืบสานวัฒนธรรมและควบคุมโรคไปด้วยพร้อมกันโดยรัฐบาลได้กำหนดการรณรงค์ภายใต้แนวคิดสงกรานต์วิถีใหม่ ซึ่งอยากให้จัดกิจกรรมแบบวิถีใหม่เพื่อการควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ งดการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก งดกิจกรรมสาดน้ำ ประแป้ง เล่นปาร์ตี้โฟมรวมทั้งการดื่มแอลกอฮอล์ในสาธารณะ ส่วนการจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวแบบวิถีใหม่ควรหลีกเลี่ยงการจัดพื้นที่คับแคบ และหลีกเลี่ยงการกินดื่มร่วมกันเป็นเวลานาน ทั้งนี้สิ่งที่อยากเห็นทุกจังหวัดมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรมสืบสานประเพณีที่

ดีงามและเหมาะสม

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวอีกว่า เป็นห่วงเรื่องการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงสงกรานต์ อยากให้ทุกคนระมัดระวังให้มากที่สุด รวมถึงยานพาหนะต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานมาไม่จับทั้งนี้ ททท. ได้ประเมินว่าสงกรานต์ปีนี้ จะคึกคักก็จริงยังมีมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐ ออกมาสนับสนุนก็จะทำให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศประมาณ 3.2 ล้านคน สร้างรายได้หมุนเวียนในพื้นที่ประมาณ 12,000 ล้านบาท นอกจากนี้สำหรับคนที่เดินทางไปภาคอีสาน ตั้งแต่วันที่ 9-19 เม.ย.นี้ รัฐบาลได้ให้กรมทางหลวงเปิดบริการฟรี มอเตอร์เวย์ สาย 6 ช่วงปากช่อง-สีคิ้ว ระยะทาง 35.75 กม. เพื่ออำนวยความสะดวกให้การเดินทาง และยังมียกเว้นค่าธรรมเนียมมอเตอร์เวย์หลายสาย

พล.อ.ประยุทธ์ ยังกล่าวตอนหนึ่งอีกว่าความคืบหน้าการฉีดและกระจายวัคซีนโควิด-19 โดยวัคซีนซิโนแวคล็อตแรก 2 แสนโดสเอสตราเซเนกาประมาณ 1.1 แสนโดส โดยเริ่มฉีดเข็มแรกตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ.ที่ผ่านมา ซึ่งข้อมูลวันที่ 31 มี.ค. มีผู้ได้รับฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 แล้ว 158,497 ราย ได้รับเข็มที่สองแล้ว 33,248 ราย ในจำนวนนี้มีผู้มีอาการไม่พึงประสงค์เช่นวิงเวียนศีรษะ แน่นหน้าอก มีผื่นเพียง 4 ราย สำหรับเดือน เม.ย.นี้จะกระจายวัคซีนซิโนแวค 8 แสนโดสไปยังกลุ่มเป้าหมาย 77 จังหวัด ทั้งนี้รัฐบาลมองไปถึงการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนจึงมีนโยบายจัดทำแผนเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว 4 ระยะ ระยะแรก เม.ย.-มิ.ย. เปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาที่ภูเก็ต กระบี่ พังงา พัทธยา เชียงใหม่ และเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ได้แต่มีเงื่อนไขทุกคนต้องมีใบรับรองการฉีดวัคซีน และต้องกักตัว 7 วันที่โรงแรมก่อนระยะที่สอง ก.ค.-ก.ย. ในส่วนของภูเก็ตนักท่องเที่ยวที่มีใบรับรองฉีดวัคซีนไม่ต้องกักตัว ส่วนพื้นที่นอร์ธอินยังต้องกักตัว 7 วัน

ระยะที่สาม ค.ค.-ช.ค. เฉพาะในพื้นที่นำร่อง นักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนและมีใบรับรองแล้ว ไม่ต้องกักตัว และระยะที่สี่ ตั้งแต่ ม.ค. 65 เป็นต้นไป นักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนและมีใบรับรองสามารถเดินทางเข้าไทยโดยไม่ต้องกักตัว

ที่ บข.น. พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย รอง ผบ.ข.น. เปิดแถลงการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในสถานบันเทิง 4 แห่ง ทั้งในย่านทองหล่อและคลองตัน ว่า ขณะนี้สั่งการให้ พ.ต.อ.ดวงโชติ สุวรรณจรัส ผกก.สน.ทองหล่อ และ พ.ต.อ. ฤทธิ ปานคำ ผกก.สน.คลองตัน ตรวจสอบไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อร่วมกับกรมควบคุมโรคและได้ปิดล้อมสถานที่ เพื่อตรวจสอบสถานบันเทิง โดยได้นำพนักงานและผู้เกี่ยวข้องของสถานบันเทิงดังกล่าวเข้ารับการกักตัวแล้วซึ่งหลังจากนี้จะต้องตรวจสอบว่าทั้ง 4 แห่งมีการเปิดให้บริการเป็นไปตามข้อกำหนดของ กทม. หรือไม่ หากพบว่ามีกรณีฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทันที

ที่วัดกำแพง เขตบางขุนเทียน นายชวินทร์ ศิรินาค รองปลัด กทม.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับกลุ่มเสี่ยงที่เป็นผู้ค้าและผู้ช่วยค้าที่เป็นคนไทยในตลาดในพื้นที่บางขุนเทียนพร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ซึ่งภาพรวมการดำเนินการวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยประชาชนทยอยเดินทางมารับการฉีดวัคซีนเรื่อย ๆ และยังไม่พบผู้ที่มีอาการรุนแรง ซึ่งวันนี้ได้เตรียมวัคซีนไว้ประมาณ 3,000 โดส เช่นเดียวกับที่ รพ.หนองคาย นางรมิดา เหลืองฐิติสกุล รอง ผวจ.หนองคาย นำบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติกรด้านหน้า และ อสม. ฉีดวัคซีนซิโนแวครอบที่ 1 โดย นางรมิดา กล่าวว่า มั่นใจในวัคซีนและไม่กลัวอยากให้ทุกคนปลอดภัยจากโรคโควิด-19 หลังจากฉีดวัคซีนแล้วก็ได้พักรอดูอาการ 30 นาที ตามมาตรการที่วางไว้โดยไม่มีอาการข้างเคียงแต่อย่างใด

ที่ จ.เชียงใหม่ นายศิริพงษ์ นำภา ป้องกันจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมชุดปฏิบัติการควบคุมกำกับ ติดตาม การปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคฯ สปก.จ.เชียงใหม่ สนธิกำลัง

ตำรวจ สก.เมืองเชียงใหม่ เข้าตรวจสอบร้านลาสเวกัส (LASVEGAS) ตั้งอยู่เลขที่ 54/9 ถนนสุขุมวิท ซ.ช้างม้อย อ.เมือง พบว่าเปิดให้บริการเกินเวลาดำเนินคดีตั้งแต่เวลา 02.00 น. ยังให้บริการอยู่ และจับกุม นายสุทธิพงษ์ พลดุน ซึ่งรับว่าเป็นผู้ดูแลสถานประกอบการดังกล่าวดำเนินคดี เช่นเดียวกับที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายชวกรกิจ สุวรรณศิริ นายอำเภอหาดใหญ่ สนธิกำลังกับตำรวจ สก.คอหงส์ เข้าจับกุมสถานบันเทิงร้าน “แก๊สโซลีน” ตั้งอยู่เลขที่ 419 ถนนธรรมานุญูวิถี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ ซึ่งเปิดเกินเวลา ในระหว่างการจับกุม มีนายธนธร แซ่ลี่ อายุ 27 ปี รับเป็นเจ้าของ ผู้จัดการ จึงได้แจ้งข้อกล่าวหา ตั้งสถานบันเทิงตามมาตร 3 โดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.สถานบันเทิงดำเนินคดี

ที่ จ.สุราษฎร์ธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีออกประกาศ พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 6 ราย เข้ารับการรักษาตัวที่ รพ.สุราษฎร์ธานีทำให้มีผู้ป่วยยืนยันสะสมรวม 17 ราย โดยผู้ป่วยใหม่ 6 ราย เป็นกลุ่มนักโทษ 5 คนและผู้คุม 1 คน มาจากเรือนจำกลางราวิวาส อายุระหว่าง 20-42 ปี มาร่วมกิจกรรมประกวดผลงานด้านการต่อต้านยาเสพติด ในส่วนของกรมราชทัณฑ์ที่โรงแรมโดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 2 เม.ย. ที่ผ่านมา ระหว่างเวลา 07.00-17.00 น. ทำให้สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีออกประกาศให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ ในวันดังกล่าว ให้แยกตัวสังเกตอาการ ขณะที่โรงแรมโดมอนด์พลาซ่าสุราษฎร์ธานีได้ทำความสะอาดและฉีดพ่นฆ่าเชื้ออย่างเร่งด่วน อย่างไรก็ตามกรณีนี้ ส่งผลให้ ผวจ. และหัวหน้าส่วนราชการระดับสูงใน 14 จังหวัดภาคใต้ ที่เข้าร่วมงาน รวมถึงกลุ่มผู้ต้องขังจากหลายเรือนจำในภาคใต้ ที่มางานอยู่ในกลุ่มเสี่ยงและต้องกักตัวสังเกตอาการ ซึ่งในส่วนของนายจิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า จ.ชุมพร มีผู้เข้าร่วม 120 คน รวมถึงนายธีระ อนันตเสวีวิทยา ผวจ.ชุมพร เมื่อทราบข่าวได้ตรวจสอบพบว่า

ตารางสรุปสถานการณ์โควิด-19 รายวัน

วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2564

ป่วยสะสมในไทย

29,031

รายใหม่	ติดในประเทศ	เสียชีวิต
84	69	95

ผู้ป่วยที่รักษา-หายป่วย-เสียชีวิต

รักษาตัว	หายป่วย	เสียชีวิตเพิ่ม
1,268	27,668	1

ยอดผู้ป่วย-ผู้เสียชีวิตทั่วโลก

ผู้ป่วยสะสม	เสียชีวิตรวม
130,806,211	2,850,371

มีผู้เสียชีวิตสูง 13 ราย โดยเป็นผู้คุมและผู้ต้องขังจากเรือนจำชุมพร 4 ราย และเรือนจำอำเภอหลังสวน จ.ชุมพร 9 ราย ทั้งหมดเข้าสู่ระบบของสาธารณสุขชุมพรแล้ว จะทราบผลตรวจในวันที่ 4 เม.ย. ส่วนคนอื่นอยู่ระหว่างการตรวจสอบ ส่วน ผวจ.ชุมพร และ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร ถือว่าเป็นผู้เสียค่า.